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PICO แจง ไม่เก่ียวข้องใดๆ กับสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ 

หลังก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้องสร้างราคาหุ้น 

ยันด�าเนินธุรกิจโปร่งใส - มีธรรมาภิบาล

	 นายศีลชัย	เกียรติภาพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ปิ

โก	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PICO	ตามที่ปรากฎในสื่อต่างๆ	

เรื่อง	ก.ล.ต.	เปิดเผยการด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท�าความผิด	

รายนายสุรินทร์บรรยงพงศ์เลิศ	กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท	ปิโก	(ไทย

แลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	(PICO)	ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง	เพื่อขอ

ให้ก�าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย	

พร้อมรายงานการด�าเนินการต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อบริษัท	ปิโก	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	

(มหาชน)	"บริษัทฯ"	ขอชี้แจงว่า	บริษัทฯ	ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ	กับนาย

สุรินทร์บรรยงพงศ์เลิศทั้งสิ้น

	 ทั้งนี้	นายสุรินทร์บรรยงพงศ์เลิศ	มิได้เป็นผู้บริหาร	พนักงาน	หรือ

ลูกจ้างของบริษัทฯ	แต่อย่างใดบริษัทฯ	ขอยืนยันว่า	คณะกรรมการ	

รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้ดเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ด้วยบรรษัทธร

รมาภิบาลที่ดีเสมอมา

	 อนึ่งวันที่	30	ส.ค.61	ที่ผ่านมา	ก.ล.ต.	เปิดเผยการด�าเนินการ

ตามกฎหมายกับผู้กระท�าความผิด	รายนายสุรินทร์	บรรยงพงศ์เลิศ	

กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท	ปิโก	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	(PICO)	

ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ก�าหนดมาตรการลงโทษทาง

แพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย	พร้อมรายงานการด�าเนินการต่อ

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณาด�าเนินการ

ต่อ

	 ก.ล.ต.	ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		จึง

ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า	ระหว่างวันที่	25	กรกฎาคมถึงวันที่	9	

สิงหาคม	2560	(รวม	11	วันท�าการ)	นายสุรินทร์ซื้อขายหุ้น	PICO	

อย่างต่อเนื่องผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองจ�านวน	4	บัญชี	

โดยมีพฤติกรรมของการส่งค�าสั่งซื้อขายหุ้นในลักษณะผลักดันราคาให้

ปรับตัวสูงขึ้น	ด้วยการส่งค�าสั่งซื้อเข้ามาในระบบเป็นจ�านวนมาก	ส่ง

ผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น	PICO	ผิดไปจากสภาพปกติของ

ตลาด	และท�าให้นักลงทุนทั่วไปเข้าใจว่า	ในช่วงเกิดเหตุมีผู้สนใจซื้อหุ้น	

PICO	เป็นจ�านวนมาก	โดยนายสุรินทร์ได้รับประโยชน์จากการขายหุ้น

และท�าก�าไรจากส่วนต่างของราคาที่ปรับสูงขึ้น	ท�าให้มีผู้ลงทุนได้รับ

ความเสียหาย

	 ทั้งนี้	ในช่วงเกิดเหตุ	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้ตรวจพบการส่งค�าสั่ง

ในลักษณะข้างต้น	และแจ้งเตือนไปยังบริษัทหลักทรัพย์	4	แห่ง	ที่นาย

สุรินทร์ใช้ซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้ว	แต่นายสุรินทร์ยังคงส่งค�าสั่งซื้อขาย

หุ้นในลักษณะเดิม	

	 การกระท�าของนายสุรินทร์เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	244/3	และมี

ระวางโทษตามมาตรา	296	มาตรา	296/1	และมาตรา	296/2	แห่งพระ

ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ซึ่งแก้ไขเพิ่ม

เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	5)	

พ.ศ.	2559

	 คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง	(ค.ม.พ.)	มีมติ

ให้	ก.ล.ต.	น�ามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระท�าความ

ผิด		อย่างไรก็ตาม	นายสุรินทร์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษ

ทางแพ่งที่	ค.ม.พ.	ก�าหนด		ก.ล.ต.	จึงมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการ

ด�าเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง	เพื่อขอให้ก�าหนดมาตรการลงโทษทาง

แพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย	โดยขอให้ช�าระค่าปรับทางแพ่ง	

ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท�าความผิด	และชดใช้ค่าใช้จ่าย

ในการตรวจสอบของ	ก.ล.ต.	รวมเป็นเงิน	24.54	ล้านบาท	นอกจากนี้	

ยังขอให้ศาลสั่งห้ามนายสุรินทร์ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายเป็นเวลา	5	ปี	และห้ามนายสุรินทร์เป็น

กรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์

เป็นเวลา	10	ปี		ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดตามที่กฎหมายก�าหนด

	 นอกจากนี้	ก.ล.ต.	ยังได้รายงานการด�าเนินการดังกล่าวต่อ

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เนื่องจากความผิดเกี่ยว

กับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน	พ.ศ.	2542
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TMI เผยเสร็จส้ินท�า Due Diligence 

ซื้อกิจการ "กรีน เซฟว่ิง เอนเนอร์ย่ี" มูลค่า 84.99 ลบ.   

แตกไลน์ลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ 1.4 Mw

	 นายธีระชัย	ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการผู้
จัดการ	บริษัท	ธีระมงคล	อุตสาหกรรม	จ�ากัด	
(มหาชน)	TMI	เปิดเผยว่า	ตามที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท	ธีระมงคล	อุตสาหกรรม	จ�ากัด	
(มหาชน)	(บริษัทฯ”)	ครั้งที่	4/2561	เมื่อวันที่	15	
มิถุนายน	2561	บริษัทฯ	ได้มีมติให้บริษัท	ธีระมงคล	
กรีน	เอนเนอร์ยี	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ	
100	เข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	100	กับ
บริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัด	
โดยในการประชุมดังกล่าว	ได้มีการอนุมัติการเข้า
ลงทุนในกิจการของบริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์
ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัด	โดยการลงทุนนี้เป็นการลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ	ขนาด	1.4	เมกกะ
วัตต์	โดยบริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	
จ�ากัด	ดาเนินธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า	เพื่อจาหน่ายให้
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ซึ่งได้ด�าาเนินการจ�าหน่าย
ไฟฟ้ามาตั้งแต่	เดือนเมษายน	2558	จนถึงปัจจุบัน	
ทั้งนี้	ทางบริษัทฯ	ได้เข้าท�าสัญญาเพื่อท�า	Due	
Diligence	ส�าหรับเข้าด�าเนินการศึกษาโครงการให้
แล้วเสร็จ	ซึ่งมีก�าหนดระยะเวลา	45	วัน	สิ้นสุดในวัน
ที่	30	กรกฎาคม	2561	และมีการขยายระยะเวลาขึ้น
อีก	1	เดือน	เป็นสิ้นสุดในวันที่	30	สิงหาคม	2561
	 โดยในวันที่	16	มิถุนายน	2561	บริษัทฯ	ได้
เข้าท�าสัญญาซื้อขายหุ้น	โดยจ่ายเงินงวดแรก	
จ�านวน	5.00	ล้านบาท	เพื่อเข้าท�าDue	Diligence	
และได้แจ้งข้อมูลและเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ว่า	หากการเข้าด�าเนินการศึกษา
โครงการแล้ว	และพิจารณาแล้วว่าไม่สมเหตุสมผลใน
การลงทุน	บริษัท	ธีระมงคล	กรีน	เอนเนอร์ยี	จ�ากัด	
จะไม่มีการลงทุนใด	ๆ	ในหุ้นของบริษัท	กรีนเซฟวิ่ง	
เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัด	และทางผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัด	
จะจ่ายเงินคืนให้กับบริษัท	ธีระมงคล	กรีน	เอนเนอ
ร์ยี่	จ�ากัด	จ�านวน	5.00	ล้านบาท	ภายในเดือน
กันยายน	2561	ณ	ปัจจุบัน	วันที่	31	สิงหาคม	2561	
การเข้าทา	Due	Diligence	ในโครงการดังกล่าวได้
ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	และผลการท�า	Due	
Diligence	ได้พิจารณาแล้วว่า	เป็นรายการที่สมเหตุ
สมผลในการลงทุน	บริษัทฯ	จึงแจ้งความคืบหน้า
ของการเข้าซื้อกิจการ
	 TMI	ระบุว่า	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2561	การ	
Due	Diligence	เพื่อเข้าท�าซื้อหุ้นกิจการ	บริษัท	กรี
น	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัด	ได้ด�าเนิน
การเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	และบริษัทได้ท�าการ
จ่ายชาระเงินค่าหุ้นทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	โดย
บริษัท	ธีระมงคล	กรีนเอนเนอร์ยี	จ�ากัด	ได้เข้าท�า
รายการซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ	100.00	ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้วของบริษัท	กรีน	เซฟ
วิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัด	จ�านวน	750,000	
หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	ในราคาหุ้นละ	
113.33	บาท	รวมทั้งสิ้น	84,997,500	บาท	จาก	
นายรัตพล	มาศเวช	จ�านวน	645,000	หุ้น	น.ส.	

เครือฟ้า	กาญจนาธนเกียรติ	จ�านวน	104,900	หุ้น	
และ	น.ส.วีณัสฐกา	กรีฑาวัลย์	จ�านวน	100	หุ้น	
ซึ่งบุคคลทั้งสามไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท
	 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้า
ลงทุนในกิจการ	บริษัท	กรีนเซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทย
แลนด์	จ�ากัด
โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเข้าลงทุนในกิจการ
	 นายรัตพล	มาศเวช	ถือหุ้น	645,000	หุ้น
	 น.ส.เครือฟ้า	กาญจนาธนเกียรติ	ถือหุ้น	
104,900	หุ้น
	 น.ส.วีณัสฐกา	กรีฑาวัลย์	ถือหุ้น	100	หุ้น
	 โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเข้าลงทุนใน
กิจการ
	 บริษัท	ธีระมงคล	กรีน	เอนเนอร์ยี	จ�ากัด	ถือ
หุ้น	749,998	หุ้น
	 นายธีระพงษ์	ประสิทธิ์รัตนพร	ถือหุ้น	1	หุ้น
	 นายธีรศักดิ์	ประสิทธิ์รัตนพร	ถือหุ้น	1	หุ้น
	 ปัจจุบันบริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทย
แลนด์	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ
ชีวภาพ	ขนาด	1.4	เมกกะวัตต์	โดยบริษัท	กรีน	เซฟ
วิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัด	ได้ทาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า	กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ซึ่งเป็นสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า	ในระบบ	Feed-in	Tariff	โดยมีราคาขาย
ไฟฟ้า	Feed-in	Tariff	(Fix)	ที่	3.76	บาทต่อหน่วย	
และ	Feed-in	Tariff	(Premium)	ที่	0.50	บาท	ต่อ
หน่วย	รวมได้รับราคาขายไฟฟ้าทั้งสิ้น	4.26	บาทต่อ
หน่วยมีอายุสัญญา	20	ปี	เริ่มต้นตั้งแต่	20	เมษายน	
2558	และจะสิ้นสุดในวันที่	19	เมษายน	2578	และ	
ด�าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค	มาตั้งแต่	เมษายน	2558	จนถึงปัจจุบัน	
โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	สิ้นสุด	ณ	วันที่	19เมษายน	
2578	(เหลืออายุสัญญา	17	ปีโดยประมาณ)
	 บริษัท	ธีระมงคล	กรีน	เอนเนอร์ยี	จ�ากัด	ได้
เข้าท�า	Due	Diligence	ส�าหรับการลงทุนซื้อหุ้น
ของบริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	จ�านวน	
750,000	หุ้น	จ�านวนเงินประมาณ	84,997,500	
บาท	(แปดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
บาท)	หรือคิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจ�านวนหุ้น
ทั้งหมด	โดยภายหลังจากการเข้าท�า	Due	Diligence	
ผู้ขายได้เสนอส่วนลดให้กับทางบริษัท	ธีระมงคล	กรี
น	เอนเนอร์ยี	จ�ากัด	อีกเป็นจ�านวน	5,000,000	
บาท	ท�าให้จ�านวนเงินลดลงเหลือ	79,997,500	บาท	
ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ค�านวณจากประมาณ
การค่าเฉลี่ยกาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	ภาษีเงินได้	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	(EBITDA)	ย้อน
หลัง	3	ปี	(น�าข้อมูลมาจากงบเงินของบริษัท	กรี
น	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัด)	ต่อมูลค่า
ลงทุน	ซึ่งสามารถค�านวณ	Pay-back	Period	ได้
ประมาณ	5.30	ปีโดย	ณ	ปัจจุบันทางบริษัทได้เข้า
ท�ารายการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	การเข้าซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทย
แลนด์	จ�ากัด	ในครั้งนี้เป็นการขยายธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียน	เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยท�าธุรกิจ
ด้านโรงไฟฟ้ามาก่อน	การเข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในครั้ง
นี้	จะท�าให้บริษัทสามารถเพิ่มไลน์ธุรกิจโรงไฟฟ้าขึ้น
มาอีกหนึ่งประเภทนอกเหนือจากธุรกิจไฟฟ้าแสง
สว่างที่ด�าเนินการอยู่	นอกเหนือจากนี้บริษัทมอง
ว่าในการลงทุนนี้	จะท�าให้บริษัทสามารถเรียนรู้และ
ต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้า	ได้เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพ	โดยเฉพาะ	บริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอ
ร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัด	เป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดด�าเนินการ
อยู่แล้ว	และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง	จึงเหมาะ
สมในการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ	รวมทั้งเป็นการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงาน	เพื่อการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างมั่นคงในอนาคต
	 ส�าหรับแหล่งเงินทุนของเงินมัดจ�าส�าหรับการ
ลงทุนโครงการจ�านวน	5.00	ล้านบาท	จะมาจาก
เงินทุนหมุนเวียน	ของบริษัท	ธีระมงคล	กรีน	เอน
เนอร์ยี	จ�ากัด	และ	เงินทุนส�าหรับโครงการจะมาจาก
เงินกู้ยืมจากบริษัท	บริษัท	ธีระมงคล	อุตสาหกรรม	
จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน	จ�านวน	
74,997,500	บาท	โดยมีระยะเวลาเงินกู้	10	ปีส�าหรับ
เงื่อนไข	การกู้ยืนเงิน	อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วม
กัน	ระหว่างบริษัท	ธีระมงคล	อุตสาหกรรม	จ�ากัด	
(มหาชน)	และ	บริษัท	ธีระมงคล	กรีน	เอนเนอร์ยี	
จากัด
	 เงื่อนไขในการท�ารายการ		การเข้าท�าสัญญา
ครั้งนี้จะต้องช�าระเงินงวดที่	1	เป็นจ�านวน	5.00	
ล้านบาท	เพื่อเข้าท�าการ	Due	Diligence	โครงการ	
โดยคาดว่าจะใช้เวลาด�าเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน	45	วัน
นับจากวันที่ท�าสัญญานี้	(จบวันที่	30	กรกฎาคม	
2561	และมีการขยายระยะเวลาขึ้นอีก	1	เดือน	เป็น
สิ้นสุดในวันที่	30	สิงหาคม	2561)ทั้งนี้	หาก	เข้า
ด�าเนินการศึกษาโครงการแล้ว	และพิจารณาแล้ว
ว่ามีความเหมาะสมและคุ้มค่าบริษัทจะพิจารณา
เข้า	ลงทุนซื้อหุ้นจานวนร้อยละ	100.00	โดยชาระ
เงินงวดที่	2	(งวดสุดท้าย)	ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็น
จ�านวน	79,997,500	บาททันทีภายหลังจากการทา	
Due	Diligence	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	 ทั้งนี้	ปัจจุบันการท�า	Due	Diligence	ได้เสร็จ
สิ้นลงแล้ว	โดยการเข้าท�ารายการมีความสมเหตุสม
ผล	บริษัท	จึงได้ท�าการช�าระค่าหุ้น	ทั้งหมดทันที	
และได้เข้าซื้อหุ้นกิจการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
ในวันที่	30	สิงหาคม	2561
	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ	ดังกล่าวข้างต้น	เป็นการ
ท�ารายการที่เหมาะสม	เนื่องจากเป็นการลงทุนใน
โครงการที่มีศักยภาพ	ซึ่งจะสามารถสร้างก�าไรอย่าง
ต่อเนื่อง	และน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือ
หุ้น	ดังนั้น	จึงมีมติอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าว
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IFEC เผยเจ้าหน้ีท่ีย่ืนค�าร้องฟื้นฟูกิจการ 

ชื่อ "สมศรี จีระวิพูลวรรณ" เป็นเจ้าหน้ีซื้อหน้ีหุ้นกู้

จากผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม 10 ลบ. 

	 นายศุภนันท์	ฤทธิไพโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	บริษัท	อินเตอร์	ฟาร์อีสท์	เอ็น

เนอร์ยี่	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	IFEC	เปิดเผยว่า	

ตามที่	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ได้

ขอให้	บริษัท	อินเตอร์	ฟาร์อีสท์	เอ็นเนอร์ยี่	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	("บริษัท")	ชี้แจงกรณีเจ้าหนี้

ยื่นค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง

นั้นบริษัทขอชี้แจงข้อมูลดังนี้

	 ข้อ	1.	ข้อมูลของเจ้าหนี้ผู้ยื่นค�าร้องขอฟื้นฟู

กิจการ	ได้แก่	ชื่อเจ้าหนี้	มูลหนี้ที่บริษัทเป็นหนี้

เจ้าหนี้รายดังกล่าวบุคคลดังกล่าวเริ่มเป็นเจ้าหนี้

บริษัทตั้งแต่เมื่อไรและอย่างไร	ในกรณีที่รับโอนหนึ้

มาจากเจ้าหนี้รายอื่นขอให้ระบุชื่อของผู้โอน	รวม

ถึงความสัมพันธ์กับบริษัท	ผู้ถือหุ้น	กรรมการ	

และผู้บริหารของ	IFECทั้งในอดีตและปัจจุบัน	(ถ้า

มี)	ของเจ้าหนี้ทื่ยื่นค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการและของ

ผู้โอนหนี้ดังกล่าว

	 บริษัทขอชี้แจงว่า	ในค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการ

ที่บริษัทได้รับเมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2561	นั้น	

ปรากฏรายละเอียดในส่วนนี้เพียงว่า	เจ้าหนี้ผู้ยื่น

ค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการชื่อนางสมศรี		จีระวิพูล

วรรณผู้ร้องได้	ซื้อหนี้หุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม	

จ�านวน	10	ล้านบาทโดยได้ช�าระราคาและรับมอบ

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือและได้รับสลักหลังจาก

ผู้ถือใบหุ้นเดิมโดยถูกต้องแล้ว		อ้างความเป็น

เจ้าหนี้โดยสมบูรณ์	ตามกฎหมายซึ่งบริษัท	จะได้

ตรวจสอบ	ความถูกต้องแห่งการอ้างสิทธิ์ความ

เป็นเจ้าหนี้		ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อไป

บริษัท	ไม่มีอ�านาจพาดพิง	บุคคลใด		

	 กรณี	ท่านสอบถามด้านความสัมพันธ์		

ใดๆ		กับบริษัท	ผู้ถือหุ้นกรรมการ	และผู้บริหาร

ของบริษัท		ซึ่งในส่วนนี้	บริษัท	ขออภัยที่	ต้อง

ระมัดระวังเกี่ยวกับอ�านาจและหน้าที่	ของบริษัท

ตามกฎหมาย	ในการที่จะด�าเนินการตามที่ท่าน

ประสงค์

	 ข้อ	2.	สาระส�าคัญของค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการ	

เช่น	วันที่ยื่นค�าร้องฯ	สาเหตุที่เจ้าหนี้ยื่นขอฟื้นฟู

กิจการ	มูลหนี้ที่ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ	ช่องทางที่จะ

ฟื้นฟูกิจการ	ชื่อผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการ	(ถ้ามี)โดย

ขอให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท�าแผนฯ	กับเจ้า

หนี้และบริษัทด้วยบริษัทขอชี้แจงว่าตามข้อมูลโดย

ละเอียดในค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้รับเมื่อ

วันที่	25	สิงหาคม	2561	นั้น	โดยมีสาระส�าคัญ	

ดังนี้

	 เจ้าหนี้ได้ยื่นค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัท	

เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2561	ซึ่งตามค�าร้องปรากฏ

สาเหตุที่เจ้าหนี้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการว่าบริษัทมีภาระ

หนี้ที่ครบก�าหนดช�าระเพิ่มขึ้นเเละมูลค่าสินทรัพย์

ที่ลดลงท�าให้บริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน	

เเละมีหนี้สินล้นพ้นตัว	เเละไม่สามารถช�าระหนี้ตาม

ก�าหนดได้หากบริษัทไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู

กิจการต่อศาลจะไม่สามารถด�าเนินการช�าระหนี้

ได้และปรากฎสาระส�าคัญของช่องทางที่จะฟื้นฟู

กิจการว่า	ธุรกิจของบริษัทยังสามารถประกอบ

กิจการต่อไปได้และมีเเนวโน้มขยายตัวทางการ

ตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น	ทั้งจากการประกอบธุรกิจผลิต

และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าธุรกิจบริหารจัดการขยะ		

และธุรกิจโรงแรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เป็นธุรกิจของกลุ่มดาราเทวี	เชียงใหม่ซึ่งบริษัท

มีโอกาสที่จะขยายฐานการลงทุนและสร้างผล

ตอบแทนทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน	ตลอดจน

สร้างประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นได้

	 ดังนั้นหากบริษัทสามารถท�าการปรับ

โครงสร้างหนี้และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่

จะเพิ่มโครงการผลิตไฟฟ้าทางเลือก	การประกอบ

กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์และอื่น	ๆ	ได้ตาม

ความต้องการของตลาดธุรกิจของบริษัทก็จะ

สามารถฟื้นตัวเป็นปกติได้		โดยเจ้าหนี้ผู้ยื่นค�าร้อง

ขอฟื้นฟูกิจการได้เสนอให้นายศุภนันท์		ฤทธิ

ไพโรจน์	ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เป็นผู้ท�าแผน

	 ข้อ	3.	ตามข้อมูลในงบการเงินประจ�าปี	

2559	ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุดที่	IFEC	เปิด

เผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	

2560	ปรากฏข้อมูลว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวม	

12,630ล้านบาท	หนี้สินรวม	9,3	44	ล้านบาท	

และส่วนผู้ถือหุ้น	3,227	ล้านบาท	นั้นขอให้บริษัท

ชี้แจงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่เป็น

ปัจจุบันของบริษัทว่าบริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือ	

ไม่	อย่างไร

	 บริษัทขอชี้แจงว่า	บริษัทได้เปิดเผยงบ

การเงินฉบับล่าสุดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	คืองบการเงินประจ�าปี	2559	ในส่วน

ของงบการเงินประจ�าปี	2560	และงบการเงิน

ประจ�าปี	2561ของบริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนิน

การ	โดยยังมิได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

	 ข้อ	4.	แนวทางและกรอบระยะเวลาที่บริษัท

ต้องด�าเนินการต่อศาลฯ	ภายหลังถูกยื่นค�าร้องขอ

ให้ฟื้นฟูกิจการ

	 บริษัทขอชี้แจงว่า	ภายหลังจากที่บริษัทได้

รับทราบหมายแจ้งค�าสั่งของศาลล้มละลายกลาง

ว่า	บริษัทได้ถูกยื่นค�าร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ	เป็น

คดีหมายเลขด�าที่	ฟ.14/2561	ศาลได้ก�าหนดนัด

ไต่สวนค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่	29	ตุลาคม	

2561	เวลา	09.00	น.	และมีค�าสั่งให้บริษัทยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด

ที่มีอยู่	รายชื่อและที่อยู่โดยชัดแจ้งของเจ้าหนี้ทั้ง

หลายต่อศาลก่อนวันนัดไต่สวนและให้ไปศาลตาม

ก�าหนดนี้	ซึ่งค�าสั่งศาลดังกล่าวคือแนวทางและ

กรอบระยะเวลาที่บริษัทจะต้องด�าเนินการ	และ

ก�าลังด�าเนินการอยู่	ณ	ขณะนี้

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทจะพิจารณาถึงการ

ด�าเนินการทางกฎหมายในคดีฟื้นฟูกิจการดัง

กล่าว	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	ผู้ถือ

หุ้นและเจ้าหนี้ของบริษัททุกราย

	 ทั้งนี้	เมื่อบริษัท	มีความคืบหน้าในเรื่องดัง

กล่าวที่ได้แจ้งไว้เป็นประการใด	บริษัท	จะด�าเนิน

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพยแห่งประเทศไทยต่อไปโดยทันที
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TPLAS ปล้ืม 

นลท.แห่จองซื้อหุ้น IPO 70 ล้านหุ้น เกล้ียง 

พร้อมดีเดย์ ลงสนามเทรด mai 5 ก.ย.น้ี

	 บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก	(1994)	ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร	ขายหุ้น	IPO	เกลี้ยง	หลังจากเปิดขาย	ระหว่าง

วันที่	28-30	สิงหาคมที่ผ่านมา	ในราคา	1.48	บาท/หุ้น	“	ชนะชัย	

จุลจิราภรณ์”	CEO	บล.	เออีซี		ในฐานะ	Lead	underwriter	พร้อมดีเดย์	

เข้าท�าการซื้อขายตลาด	mai	วันที่	5	กันยายนนี้		ด้านผู้บริหาร	TPLAS	“	

ธีระชัย	ธีระรุจินนท์	”	ปลื้มนักลงทุน	ให้ความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนใน

หุ้นบริษัทฯ	ประกาศเดินหน้า	ขยายโรงงาน	เครื่องจักรใหม่	เพิ่มศักยภาพ

ไลน์ผลิต	หนุนความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ	ดันรายได้ในอนาคตเพิ่ม

	 นายชนะชัย	จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลัก

ทรัพย์	เออีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AEC	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	

และผู้จัดการ	การจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	

บริษัท	ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก	(1994)	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TPLAS	

เปิดเผยว่า	ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

หุ้นสามัญเพิ่มทุน	เปิดเผยว่า	หลังจากที่ได้เปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้

กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	(IPO)	จ�านวน	70	ล้านหุ้น	ในราคาเสนอ

ขาย	1.48	บาทต่อหุ้น	ช่วงวันที่	28	-	30	สิงหาคมที่ผ่านมา	ปรากฏว่า	

นักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดี	โดยจะเห็นได้จากการแสดงความจ�านง

ในการจองซื้อหุ้น	IPO	ของ	TPLAS	เป็นจ�านวนมาก	ส่วนหนึ่งเพราะนัก

ลงทุนเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ	ที่มีศักยภาพความแข็งแกร่ง	ทั้ง

ด้านสถานะทางการเงิน	และ	ในกลุ่มอุตสาหกรรม

	 ขณะเดียวกัน	การก�าหนดราคาของTPLAS	ถือว่า	เป็นระดับราคาที่

เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯโดยมีอัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิ	

(P/E	Ratio)	14.80	เท่า	เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันเช่น	บริษัท	ที

พีบีไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TPBI	ที่มีระดับ	P/E	ย้อนหลัง	1	ปีที่	21.37	

เท่า	และปัจจุบัน	P/E	อยู่ที่ระดับประมาณ	30	เท่า	จึงมั่นใจว่าการเข้า

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่	5	กันยายนนี้	จะสามารถสร้างความ

ประทับใจกับนักลงทุนได้		

	 “	หุ้นTPLAS	ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก	ในการเสนอ

ขายหุ้น	TPLAS	จ�านวน	70	หุ้น	คิดเป็น		25.93%		ของจ�านวนหุ้นสามัญ

ที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัท	ภายหลังการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	มูลค่าที่ตราไว้	(พาร์)	0.50	บาทต่อหุ้นโดยแบ่ง

เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	จ�านวนไม่เกิน	58.62	ล้านหุ้น	เสนอ

ขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	จ�านวนไม่เกิน	10.50	ล้านหุ้น	เสนอขาย

ต่อกรรมการและผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯจ�านวนไม่เกิน	0.88	ล้าน

หุ้น”	นายชนะชัยกล่าว

	 ทั้งนี้	หากพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯในปี	2560	มีราย

ได้จากการขายรวม	530.96	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	22.09	ล้านบาท	และ

ล่าสุด	บริษัทฯมีรายได้รวม	งวด	6	เดือนปี	2561	ที่	273.14	ล้านบาท	และ	

ก�าไรสุทธิ	12.52	ล้านบาท	ทั้งนี้เป็นผลมาจากดีมานความต้องการใช้ถุง

พลาสติกยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้บริษัทฯต้องเพิ่มปริมาณ

ก�าลังการผลิตถุงพลาสติกของบริษัทฯ	เพื่อรองรับกับดีมานที่เพิ่มขึ้นต่อ

เนื่อง

	 ด้าน	นายธีระชัย	ธีระรุจินนท์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทย

อุตสาหกรรมพลาสติก	(1994)	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TPLAS	กล่าว

ว่า	การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้	ถือว่าประสบผลส�าเร็จเป็นอย่าง

มาก	ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจในการจองซื้อ

หุ้นของบริษัทฯ	ซึ่งเชื่อว่าการที่นักลงทุนสนใจลงทุนในหุ้น	TPLAS	นั้น		

เนื่องจากเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง	ในขณะเดียวกันบริษัทฯมีการ

บริหารจัดการด้านต้นทุนที่ดี	จึงท�าให้มีอัตราผลการด�าเนินเติบโตได้ต่อ

เนื่อง	

	 ส�าหรับเม็ดเงินระดมทุนในครั้งนี้	จ�านวน	103.60	ล้านบาท	บริษัทฯ

จะน�าไปลงทุนสินทรัพย์ในการขยายอาคารโรงงานใหม่	พร้อมติดตั้ง

เครื่องจักรใหม่	ส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก	และปรับปรุง

อาคารโรงงานเดิม	รวมถึงส�านักงานบริษัทฯ	เพื่อเป็นการรองรับความ

ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก	และการขยายตลาดมากขึ้น

	 นอกจากนี้	บริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มก�าลังผลิตให้เพียงพอกับความ

ต้องการของตลาด	พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณพร้อม	และ

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั่วไป	และ

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม	อาทิ	อุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการเก็บรักษา

สินค้าและวัตถุดิบให้อยู่ได้นาน	หรือห้างสรรพสินค้า	และโรงแรมที่มีความ

ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	นอกจากนี้	ในอนาคตบริษัทฯมีแผนที่จะ

เพิ่มช่องทางการตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายเปิดการค้าเสรี	

(AEC)	มั่นใจหากเดินหน้าตามแผน	จะส่งผลให้ผลการด�าเนินทางธุรกิจขอ

งบริษัทฯปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

	 “	ปัจจุบัน	บริษัทฯมีการผลิตสินค้าขนาดที่ใช้ทั่วไปในตลาดแบบ	

Mass	Production	เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก

และฟิล์มถนอมอาหารที่มีมากในชีวิตประจ�าวัน	ปัจจุบันก�าลังการผลิตถุง

พลาสติก	รวม	10,281.60	ตันต่อปี	โดยแบ่งเป็น	ถุงพลาสติกประมาณ	

850	ตันต่อเดือน	ในขณะที่ก�าลังการผลิตฟิล์มถนอมอาหาร	(PVC)	อยู่ที่	

1,411.20	ตันต่อปี	หรือประมาณ	120	ตันต่อเดือน	”	นายธีระชัย	กล่าว		
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EPG ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
ด้วยจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ขึ้น โดยมี 
นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ที่ 7 จากขวา) เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าว
ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในจังหวัดระยอง บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ (EPG) น�าโดย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 6 จากขวา) ได้น�าคณะผู้บริหารและ
พนักงาน กว่า 100 คน เข้าร่วมปลูกกล้าไม้ยืนต้น จ�านวน 2,000 ตัน เพ่ืออนุรักษ์และฟื้ นฟูสภาพผืนป่าร่วม
กับชุมชมพ้ืนที่ใกล้เคียง ณ เขาจอมแห จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้
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KTAM เร่งหาจังหวะสร้างผลตอบแทน
ในตราสารหน้ี ชดเชยหักภาษี

พร้อมขาย KTFF198 ยิลด์ 1.80% ต่อปี

	 นางชวินดา	หาญรัตนกูล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	จากมติที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี	(ครม.)	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2561	มีมติเห็นชอบในหลัก

การร่างพรบ.จัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้	ผ่านกองทุน

รวม	โดยให้เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล	หัก	ณ	ที่จ่ายในอัตรา	15%	จากราย

ได้ดอกเบี้ยหรือส่วนลดของตราสารหนี้ที่กองทุนรวมได้รับ	ไม่เก็บในส่วน

ของ	Capital	gain	โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งจ�านวน	

ส�าหรับเงินส่วนแบ่งของก�าไรจากกองทุนรวมตราสารหนี้	ที่ได้ผ่านการเสีย

ภาษีมาแล้ว	

	 ทั้งนี้	คาดว่าจะกระทบกับผลตอบแทนของกองทุนรวมบ้าง	โดย

เฉพาะในส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยหรือส่วนลดรับที่ต้องถูกหักภาษี

ไป	15%	เช่นหากกองทุนลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย	2%	ก็จะ

เหลือ	1.70%	บริษัทต้องหาทางสร้างผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้น	(AlPha)	เพื่อ

ชดเชยส่วนที่ถูกหักภาษีไป	ทั้งนี้	หากผลตอบแทนของกองทุนยังสูงกว่า

ดอกเบี้ยเงินฝาก	ก็ยังสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ลงทุนได้	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งกองทุนยังคงมีสภาพคล่องดีกว่าเงินฝากประจ�า	เนื่องจาก

ขายคืนได้ทุกวัน		

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจ�าหน่ายกองทุนเปิดกรุง

ไทย	ตราสารหนี้	เอฟไอเอฟ	198	

	 (KTFF198)	เสนอขายตั้งแต่วันนี้	ถึงวันที่	4	กันยายน	2561	อายุ	12	

เดือน	เน้นลงทุนในเงินฝากประจ�า	Agricultural	Bank	of	China	,	Bank		

of	China	,	AL	Khalij	Commercial	Bank	,	AL	Ahli	Bank	ในสัดส่วน

สถาบันการเงินละ	18%	ลงทุนในเงินฝากประจ�า	China	Construction	

Bank	Asia	บัตรเงินฝาก	Industrial	and	Commercial	Bank	of	China		

,China	Merchanyts	Bank	และ	Bank	of	Communications	สัดส่วน

สถาบันการเงินละ	5%	และ	MTN	ของ	Mashreq	Bank	8%	ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ	

1.80%	ต่อปี	โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	

	 ส่วนอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นเกือบทุกช่วงอายุโดยเฉพาะช่วงอายุ	2-3	ปี	ที่อัตราผลตอบแทนมีการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงอายุอื่นตามแรงขายของนักลงทุนสถาบันใน

ประเทศ	ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของไทยเร็วกว่าคาดหลัง	GDP	ไตรมาส	2	ปี	2561	ออกมาดีกว่า

ที่คาดไว้	และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาแถลงว่าพร้อมที่

ขึ้นดอกเบี้ยในจังหวะเวลาที่เหมาะสม	อย่างไรก็ตาม	นักลงทุนต่างชาติ

กลับมาเป็นผู้ซื้อหลัก	ในตราสารระยะยาว	ส่งผลประมูลพันธบัตรรัฐบาล

รุ่นอายุ	14	ปี	(LB326A)	จ�านวน	15,000	ล้านบาท	ออกมาดีโดยมี	BCR	

2.43	เท่า	โดยสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดซื้อสุทธิจ�านวน	

32,779	ล้านบาท	

	 ส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการปรับ

ตัวผันผวน	ตามความคาดหวังผลการเจรจาระหว่าเจ้าหนี้สหรัฐอเมริกา

และจีนเพื่อคลี่คลายข้อพิพาททางการค้าและปูทางไปสู่การประชุมสุดยอด

ของผู้น�าในเดือนพฤศจิกายนซึ่งสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้า	ในขณะ

ที่	Fed	ยังคงนโยบายที่จะขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป	โดย	UST	2-10	

มีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ	19	bps.	โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของ

ตราสารหนี้อายุคงเหลือ	2	ปี	ปรับตัวเพิ่มขึ้น	2	bps.	มาอยู่ที่	2.63%	ต่อ

ปี	อายุคงเหลือ	5	ปี	อยู่ที่	2.72%	ต่อปี	ลดลง	3	bps.	และอายุคงเหลือ	

10	ปี	ปรับตัวลดลง	5	bps.	มาอยู่ที่	2.82%	ต่อปี	
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ส.ธนาคารไทย แจงเหตุขัดข้องชั่วคราวของระบบ 

เช้าวันน้ี ไม่ใช่เจอภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

แต่ปริมาณธุรกรรมทะลัก

ผู้ว่ายาสูบฯ แจงย้ายโรงงานยาสูบแห่งใหม่ 

ไม่เพ่ิมปริมาณการผลิต ย�้างบประมาณการก่อสร้าง

มาจากรายได้และก�าไรของการยาสูบ ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน

	 สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวที่

เกิดกับบางธนาคาร	ในวันที่	31	สิงหาคม	2561	ซึ่งเกิดจากปริมาณ

ธุรกรรมเกิดขึ้นจ�านวนมากในช่วงเช้าและได้ส่งผลกระทบให้ลูกค้าไม่

สามารถใช้ช่องทางการท�าธุรกรรมในบางช่องทาง	และท�าให้มีลูกค้า

บางท่านที่โอนเงินและมีการตัดบัญชีไปแล้ว	แต่ปลายทางได้รับเงินช้า

กว่าปกติหรือยังไม่ได้รับเงิน

	 ทางสมาคมฯ	ขอเรียนว่า	เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์	ธนาคารส่วนใหญ่ทยอยแก้ไขเหตุขัดข้องดัง

กล่าวแล้ว	และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว	ส�าหรับลูกค้า

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและปลายทางไม่ได้รับเงิน	

ทางธนาคารจะรีบด�าเนินการปรับปรุงบัญชีให้กับลูกค้าภายในวันที่	1	

กันยายน	2561

	 ขออภัยในความไม่สะดวกมา	ณ	ที่นี้

	 นางสาวดาวน้อย	สุทธินิภาพันธ์	ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	

เปิดเผยถึงกรณีที่มีสื่อมวลชนบางส�านักน�าเสนอข่าวว่ารัฐบาลทุ่มงบ

ประมาณ	4,000	ล้านบาท	สร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่	เพื่อขยาย

ฐานการผลิต	จนท�าให้มีหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดัง

กล่าว	โดยได้ชี้แจงว่า	การย้ายโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่	เป็นเพียงการ

ย้ายฐานการผลิต	จากเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณคลองเตย	จ�านวน	3	โรงงาน	

ไปรวมเป็นหนึ่งโรงงาน	ที่โรงงานผลิตยาสูบ	6	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ส่วนพื้นที่โรงงานยาสูบเดิมที่คลองเตยนั้น	ได้

ทูลเกล้าถวายฯ	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่	9	

จ�านวนเกือบ	500	ไร่	เพื่อจัดสร้างเป็นสวนน�้าและสวนป่าใจกลางเมืองให้

กับคนกรุงเทพฯ	ขณะนี้อยู่ระหว่างการทยอยย้ายเครื่องจักรและพนักงาน

ไปปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่	โดยคาดว่าจะย้ายครบทั้งหมด

ภายในปี	2563

	 ผู้ว่าการการยาสูบฯ	ยืนยันว่า	การย้ายโรงงานยาสูบแห่งใหม่นี้	เป็น

เพียงการย้ายฐานการผลิตเท่านั้น	ไม่ได้เพิ่มก�าลังการผลิตอย่างที่มีการ

วิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด	โดยระบุสถานการณ์ผู้สูบบุหรี่ในตลาดโลกว่า	มี

ค่าเฉลี่ยลดลงปีละ	4%	ส�าหรับประเทศไทย	มีค่าเฉลี่ยลดลงมากกว่า	10%	

ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	ยอดผู้สูบบุหรี่ถูกกฎหมายปัจจุบันมีไม่ถึง	30,000	

ล้านมวน	ถือได้ว่าตลาดบุหรี่มีขนาดเล็กลงมาก

	 ผู้ว่าการการยาสูบฯ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า	ส�าหรับงบประมาณในการ

ก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่	วงเงิน	4,000	ล้านบาทนัน	งบ

ประมาณดังกล่าวไม่ใช่งบประมาณใหม่	แต่เป็นงบประมาณที่ได้รับการ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ในอดีต	และไม่ใช่งบประมาณของแผ่นดิน	

แต่เป็นงบประมาณจากรายได้และก�าไรของการยาสูบแห่งประเทศไทยเอง	
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เฝ้ามอง	สถานการณ์ตลาดหุ้นไทย	ยามนี้	เพลานี้		

ต้องเล่นกันเอง	ด้วยปัจจัยสงครามการค้าสหรัฐ-จีน	ส่อแววเดือด	แถม	

ทั่นโดนัลด์	ทรัมป์	ยังออกมา	ขู่	สหรัฐ	จะออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การ

การค้าโลก	(WTO)	หาก	WTO	ไม่ปฏิบัติต่อสหรัฐให้ดีกว่านี้	แบบว่า	WTO	เอา

เปรียบมาเป็นเวลาหลายปี	ผนวกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศอาร์เจนตินา	

สมทบตุรกีอีก	ค่าเงินทั่วโลกป่วน	อ่อนไปหมด

	 หุ้นไทย	ยามนี้	รักษาทรงได้	ยืนได้	ถือว่า	แข็งแรง	แข็งแกร่งแล้ว....สู้ต่อไป

คร้า	ทาเคชิ

	 ศุกร์ที่ผ่านมา	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,721.58	จุด	เพิ่มขึ้น	1.15	จุด	หรือ	

0.07%	มูลค่าการซื้อขาย	47,483.57	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อ

สุทธิ	388.21	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	126.82	ล้านบาท	นัก

ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ	680.13	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ		

418.74	ล้านบาท

 CBG	วูบไปกว่า	3%	ด้วยเจอข่าวรัฐบาล	อังกฤษ	เตรียมออกกฎหมาย

ห้ามขายเครื่องดื่มชูก�าลังกับเยาวชนอายุต�่า

กว่า	16	ปี	(หรือ	18	ปี)	มุมมองของแม่มด

น้อย	แล้ว	มาคอยดู	แนวทางแก้ปัญหา	

การรับมือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น		ด้วยผลก

ระทบเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการทุกราย	ไม่ใช่

แค่	CBG	เพียงแต่	CBG	อยู่ในตลาดหุ้น	นัก

ลงทุน	จึงขอถอยไปตั้งหลัก	ดูสถานการณ์

ก่อนดีกว่า	อิอิ

	 ปัญหาของลูกนกแอร์	NOK	ท�าให้หุ้นใหญ่อย่าง	THAI	จัดประชุมนัด

พิเศษ	THAI	Group	การบินไทย-ไทยสไมล์	แอร์เวย์	และบมจ.	สายการบินนก

แอร์	ในสัปดาห์นี้	ได้ข้อสรุปได้แผนต้องเสนอให้	คนร.ก่อนประชุมชุดใหญ่คนร.	12	

ก.ย.นี้	มุมมองของแม่มดน้อย	กรณี	สายการบินนกแอร์	THAI	คงลงไม้ลงมือไม่

ได้เต็มที่	ด้วยหุ้นใหญ่อย่าง	กลุ่มจุฬางกูรยังครองสัดส่วนและเสียงข้างมากเอาไว้	

ยกเว้น	THAI	จะขายหุ้น	NOK	ทั้งหมดให้กลุ่มจุฬางกูร	ไปเลย	แล้วก็มาโฟกัสตัว

เองและไทยสไมล์	แอร์เวย์	ไม่ดีกว่าหรือ

	 เชื่อว่า	ด้วยก�าลังเงิน	กลุ่มทุนจุฬางกูร	ก็พร้อมซื้อ	ถ้าราคาขายน่าสนใจ	อิอิ

 AAV	ซู่ซ่าส์	พลันมีข่าว	กระทรวงต่างประเทศ	เตรียมเสนอ	ครม.	สัปดาห์

นี้	เว้นวีซ่าขาเข้านักท่องเที่ยวจีน	เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวไทย	อ้าว	ยังไง	ก็

อย่ามองข้าม	BA	เพราะก็มีเที่ยวบินจีนมาไทย	และไทยไปจีนเหมือนกัน	ค่ะ

 PICO	อาการหนักเสียแล้ว	ราคาหุ้นศุกร์ที่ผ่านมา	วูบไป	21.29%	ด้วย

ก.ล.ต.	ประกาศเชือด	สุรินทร์	บรรยงพงศ์เลิศ	ฐานปั่นหุ้น	PICO	งานนี้ฟ้อง

คดีต่อศาลแพ่ง	ให้ลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย	พร้อมชงให้	

ปปง.	ลุยต่อ	แม้	PICO	รีบแจ้งตลาด	สุรินทร์	บรรยงพงศ์เลิศ	ไม่ได้เป็นอะไรใน	

PICO1	ไม่เกี่ยวข้อง	บริษัทฯ	ขอยืนยันว่า	คณะกรรมการ	รวมถึงผู้บริหารของบ

ริษัทฯ	ได้ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ด้วยบรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีเสมอมา	

	 วันนี้แม่มดน้อย	หวังว่า	ราคาหุ้น	PICO	จะคืนชีพ	ให้สอดคล้องกับปัจจัยพื้น

ฐานของจริง

	 ศาลชลบุรี	ยกฟ้องกรณีอดีตผถห.ฟ้องให้	SMART	ชดใช้ค่าขาด

ประโยชน์	86.1	ลบ.	แต่อย่าลืม	งานนี้อดีตผถห.	ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายใน	30	

วัน	เชื่ออีกเช่นกัน	เหล่าอดีตผู้ถือหุ้นยังคงเดินหน้าสู้ต่อไปเกมราคาหุ้น	SMART	

วันนี้	ยังคงบวกต่อหรือไม่	หลังจากศุกร์ที่ผ่านมา	บวกไปกว่า	16%	ก็ชวนให้

ติดตาม

	 ก.ล.ต.	เปิดเผยการด�าเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้บริหาร

บริษัท	เพิ่มสินสตีลเวิคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(PERM)	รายนางชไมพร	ยงวงศ์

ไพบูลย์	กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น	PERM	ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บุตร	3	ราย	ได้แก่	นางสาวณัฐพร	ยงวงศ์ไพบูลย์	นางสาวลลิลพร	ยงวงศ์

ไพบูลย์	และนายเพิ่มศิลป์	ยงวงศ์ไพบูลย์	โดยเรียกให้ช�าระค่าปรับทางแพ่งและส่ง

คืนผลประโยชน์รวมกว่า	25.15	ล้านบาท		

 เล่นกันเอง

บล.ธนชาต	:	KKP	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	80.00	บ.

บล.เคจีไอ	:	EPG	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	9.10	บ.

บล.ฟิลลิป	:	TTA	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	11.20	บ.

บล.ฟิลลิป	:	SIRI	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.70	บ.

		บล.ฟิลลิป	:	KKP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	84.00	บ.

		บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส	:	BEM	แนะน�า	ถอื	ราคาพ้ืนฐาน	ที	่8.60	บ.

		บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	PF	แนะน�า	Fully	Valued	(เดิม	ซื้อ)	

		ราคาพื้นฐาน	ที่	1.16	บ.

		บล.จีเอม็โอ-แซด	คอม	:	TVI	แนะน�า	ซือ้	ราคาพ้ืนฐาน	ที	่4.90	บ.	
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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